

**BỘ CÔNG AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 334 /BCA-V11

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại  
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIII

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Giữ . . . . . Ngày 27/02

Kính chuyển: XIII + NC

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

Bộ Công an nhận được kiến nghị của cử tri về nội dung:

"Gần đây, xảy ra nhiều vụ án mạng giết người phân xác dã man, nạn cướp giạt tài sản gia tăng... gây nên tình trạng lo lắng của nhiều người dân về tình hình an ninh trật tự. Cử tri đề nghị Bộ Công an tăng cường chỉ đạo các địa phương thường xuyên mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về các hành vi, thủ đoạn của bọn tội phạm nhằm tăng cường cảnh giác đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc để kịp thời phát hiện và ngăn chặn, trấn áp các hành vi phạm tội, bảo vệ bình yên cho xã hội và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân."

Về vấn đề này, Bộ Công an xin trả lời, như sau:

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm; liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự của đất nước. Năm 2014, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 43.837 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 75.905 đối tượng, đạt tỷ lệ 77,3%, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,3%; triệt phá 4.904 băng, nhóm tội phạm. Qua đó, nhiều loại tội phạm nghiêm trọng giảm so với năm 2013, như: giết người giảm 7,93%; giết người, cướp tài sản giảm 31,96%; cướp tài sản giảm 25,85%;... Tuy nhiên, một số loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, trong đó tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giạt tài sản... xảy ra với tính chất, mức độ nghiêm trọng ở một số địa phương.

Nguyên nhân của tình trạng trên, chủ yếu là do: (1) Tình hình kinh tế còn khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều, kéo theo

số người lao động mất việc làm tạo áp lực lớn đến các vấn đề xã hội. (2) Đạo đức xã hội xuống cấp, lối sống thực dụng, hưởng thụ, chạy theo lợi ích vật chất, nhất là trong thanh, thiếu niên rất đáng lo ngại. (3) Xu hướng giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong xã hội, trong gia đình bằng bạo lực có chiều hướng gia tăng. (4) Tác động tiêu cực của án phẩm đòi truy, trò chơi trực tuyến trên Internet (game online) đối với thanh, thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển về nhận thức, tâm, sinh lý. (5) Số người nghiện ma túy ngoài xã hội còn nhiều, tiềm ẩn yếu tố làm nảy sinh tội phạm. (6) Công tác phòng ngừa còn có mặt hạn chế.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các công tác trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

(2) Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân; xây dựng các mô hình tự quản như: “tuần tra nhân dân”, “tổ an ninh xã hội”, “khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự”...; quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội, nhất là các vụ án giết người do mâu thuẫn, thù tức cá nhân.

(3) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, trong đó tập trung quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì, nhân rộng mô hình tổ công tác phối hợp 03 lực lượng (Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự) ở Công an các đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm, nhất là phòng, chống cướp giật, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

(4) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tiếp tục thiết lập, tổ chức hoạt động của các đường dây “nóng” (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm.

(5) Triển khai liên tục các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động đâm thuê, chém mướn, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, giết người, cướp, cướp giật tài sản, tập trung ở

các thành phố lớn, các tuyến, địa bàn trọng điểm. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án hình sự, bảo đảm khách quan, nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không để oan, sai. Điều tra khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm nhằm răn đe tội phạm.

Bộ Công an xin cảm ơn sự quan tâm của cử tri.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Đ/c Chủ nhiệm VPQH;
- Ban Dân nguyện, UBTVQH;
- Vụ Nội chính và Vụ III, VPCP;
- Lưu: VT, V11.

**BỘ TRƯỞNG**



*Trần Đại Quang*

**Đại tướng Trần Đại Quang**